



สารจากประธานดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ชุดที่ ๖๖
เนื่องในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริม ในอันที่จะพัฒนาเยาวชนของเราให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในแต่ละสาขาอาชีพที่ตนเองปรารถนา และมีส่วนให้ประเทศชาติมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยพัฒนาประเทศ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้พิจารณาจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี

กระผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ชุดที่ ๖๖ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้จัดการมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีและชื่นชมอย่างจริงใจ ต่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนที่ได้เอาใจใส่ ขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจ และมีความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนเป็นผลทำให้ผ่านคุณสมบัติในการได้รับทุนการศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทหาเรือ จำกัด ในครั้งนี้ ผลจากการที่ทุกคนได้ตั้งใจใฝ่ศึกษา จนประสบความสำเร็จ และได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ย่อมเป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและครูอาจารย์ จึงขอให้บรรดาบุตรสมาชิกผู้ซึ่งได้รับทุนการศึกษา จงได้มีความภูมิใจในความตั้งใจของตนเอง และขอให้รักษามาตรฐานการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนความประพฤติดีในครั้งนี้อย่างตลอดไป

อย่างไรก็ตาม ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีความไม่แน่นอน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด ยังคงมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุตรสมาชิก และสมาชิก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติทางด้านสาธารณสุข จึงเห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้มีสิทธิโดยตรง โดยไม่จัดพิธีการเช่นเดียวกันกับปีก่อน

ท้ายสุดนี้ ผมขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อมแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพละทานมัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน ตลอดจนบุตรสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความดี อยู่ในโอวาทของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติในอนาคต พร้อมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

พลเรือโท 

(วิโรจน์ นิลพงษ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุทการเรือ จำกัด ชุดที่ ๖๖